



## Evidence Based Integrity And Transparency Assessment

EB 12

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

EB 12 (4)

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่ พช ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๙

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลโครงการและขออนุญาตเผยแพร่การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส กำหนดให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ใน ส่วนของ EB ๑๒ หน่วยงานจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจเพื่อรับทราบและเสนอขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดงหลักฐาน Link เพื่อเป็นหลักฐาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไป ได้รับรายงานจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายนาวี นุชชม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายชัยวัฒน์ ทองไหม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

**รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก**  
**โครงการสตรอเบอร์รี่ปลอดภัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้ดำเนินงานโครงการสตรอเบอร์รี่ปลอดภัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการเชิงวิชาการ เทคนิคการใช้ชุดทดสอบ และให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผลิตภัณฑ์ แก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนตกค้างในสตรอเบอร์รี่ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามตัวชี้วัดร้อยละ ๖๐ ของสตรอเบอร์รี่มีความปลอดภัย โดยใช้งบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒๒,๔๐๐ บาท

การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ มีการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้

๑. จัดประชุมผู้ประกอบการปลูกสตรอเบอร์รี่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๘๐ คน สรุปเนื้อหาการประชุม ดังนี้
  - การใช้สารเคมีกำจัดแมลง/วัชพืช การใช้สารกันราในสตรอเบอร์รี่ และการทิ้งระยะเวลาให้ปลอดภัยในการบริโภค
  - โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการป้องกัน
  - ผลการตรวจสตรอเบอร์รี่ ปี ๒๕๖๓ ข้อตกลงในการใช้สารเคมี การทำบันทึกกฎหมายและบทลงโทษ กรณีอาหารมีสิ่งเจือปน
  - การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม และอภิปรายปัญหา
๒. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ แปลงปลูกสตรอเบอร์รี่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบูรณ์
๓. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ แปลงปลูกสตรอเบอร์รี่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบูรณ์